

นักศึกษาผู้ประกอบการจากทั่วโลกร่วมชิงชัยบนเวที Global Student Entrepreneur Awards จัดโดย Entrepreneur's Organization ที่ประเทศไทย



การประกวด Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) จัดโดย Entrepreneur's Organization (EO) ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับสำคัญสำหรับนักศึกษาซึ่งริเริ่มทำธุรกิจของตนเองตั้งแต่ในวัยเรียน ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบเพื่อแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลก โดยในปีนี้มี EO Thailand เป็นเจ้าภาพ และเป็นครั้งแรกที่งานนี้จัดขึ้นในเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่ EO เริ่มเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดงานตั้งแต่ปี 2549 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ขยายตัวและเด่นชัดยิ่งขึ้นของวงการธุรกิจและผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนเวทีระดับโลก

โดยในปีนี้มีนักศึกษาผู้ประกอบการจากเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย จำนวนถึง 16 คนที่ได้เข้ารอบ 52 คนสุดท้ายเพื่อมาชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่กรุงเทพฯ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของผู้เข้ารอบทั้งหมด ซึ่งจำนวนนักศึกษาจากเอเชียที่เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วว่าเท่าตัว และเห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีนักเรียนจากเอเชียเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียงคนเดียว นอกจากนั้น จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันในปีนี่ยังเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วถึงสามเท่าตัว โดยมีจำนวนกว่า 2,000 คนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายนำเสนอแผนการตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค แฟชั่น วิศวกรรม สุขภาพ การเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

อเล็กซ์ รั๊ด ประธานการจัดงาน GSEA โดย EO กล่าวว่า “เรารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นพลังความทะเยอทะยาน แรงผลักดัน และความมุ่งมั่นของอนาคตประธานบริษัทและเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ นักศึกษาแต่ละคนล้วนมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในหลากหลายสาขา แต่สิ่งที่ทุกคนมีร่วมกันคือแรงขับเคลื่อนที่จะนำนวัตกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ภายใต้โจทย์ความท้าทายที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ตัวเองอาศัยเผชิญอยู่ หรือความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน การแข่งขัน GSEA เป็นเวทีสำคัญที่นักศึกษาผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างเครือข่าย หาที่ปรึกษา และเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ เวิร์กนี้จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล แต่คือการยกย่องเชิดชูบุคคลที่กำลังก้าวไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคต”

ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธาน EO Thailand กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีสำคัญของพัฒนาการในแวดวงผู้ประกอบการในเมืองไทยเนื่องจากเรามีตัวแทนนักศึกษาไทยที่มีความสามารถเข้าการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ และมีโอกาสสูงที่จะคว้ารางวัลรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติด้วย นั่นคือ ภัทรพล บุญฉาย นักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งส่งแผนงานการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์กู้ภัยเข้าประกวด โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีโมบิลิตี้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนี้สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันเว็ลด์โรบคัพ เรสคิว (World RoboCup Rescue) 2015 มาแล้ว นอกจากนี้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ยังมีนักธุรกิจไทยได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินจำนวนห้าท่านด้วย คือคุณวโรดม วีระภุชงค์ คุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ คุณณรวีศ หาญอุตสาหะ และคุณวศิน เตชะรัตนไชย”

“EO Thailand ภาคภูมิใจที่มีส่วนให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน GSEA ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะมีนักธุรกิจที่จะเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน และได้เป็นเวทีให้นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพ พร้อมทั้งให้นิสิต นักศึกษา และ start-up ของไทยมาเข้าร่วมชมงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจในงานระดับโลกนี้ด้วย” ศศมณฑกกล่าวสรุป

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน GSEA โดย EO จะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจจากสมาชิกสมาคมเป็นมูลค่าสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมตำแหน่ง EO Global Student Entrepreneur of the Year 2016 และได้เป็นตัวแทนเครือข่ายของสมาคมในการประชุม G20 Young Entrepreneurs Alliance ที่ประเทศจีน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับรางวัล GSEA โดย Entrepreneur’s Organization (EO)

รางวัล GSEA โดย EO คือเวทีการแข่งขันระดับโลกซึ่งมีนักเรียนมัธยมและนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีความสามารถโดดเด่นกว่า 2,000 คนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าประกวด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsea.org สำหรับ EO คือเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการระดับโลกที่มีสมาชิกร่วม 20,000 คนในธุรกิจ 153 ประเภทจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ สร้างความเติบโตและผลสำเร็จยิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในเมืองไทย EO Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ปัจจุบันมีสมาชิกร่วม 100 คน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.eonetnetwork.org.